



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์  
สังกัดกองแผนงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน  
แผนยุทธศาสตร์ สังกัดกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน  
แผนยุทธศาสตร์ สังกัดกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จนถึงวันจันทร์ที่  
๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น. นั้น

ต่อมา คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ ได้แจ้งเวียนประกาศ เรื่อง เลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคล  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ สังกัดกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖  
เนื่องจาก คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้  
เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ สังกัดกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการ  
คัดเลือกเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ  
และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์ จำนวน ๒ ราย (เรียงลำดับตาม  
ตัวอักษร) ดังนี้

๑. นางสาวณัฐธาวลัย รักษ์เผ่าสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
สังกัดกองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
๒. นางสาววิลาสินี ไกรมาก พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  
สังกัดกองแผนงานสำนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ เนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ก.บ.) ในคราวประชุม  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้มีมติให้ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่  
(Reorganization) ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบุคลากรที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุตำแหน่งงาน  
แผนยุทธศาสตร์ จึงขอชะลอการดำเนินการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์  
สังกัดกองแผนงาน ออกไปจนกว่าการปรับโครงสร้างองค์กรของกองแผนงานจะแล้วเสร็จ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์)  
รองอธิการบดี  
ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกฯ